

กิจกรรมเพื่อสังคม

เบื้องหลังความสำเร็จประการหนึ่งของ “มติชน” คือ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์และบทบาทต่อสังคม ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของมหาชนมาตลอด 30 ปี นับเป็นทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่มหาศาล

การตอบแทนสังคมจึงเป็นพันธกิจที่มติชนยึดมั่นและบำเพ็ญมาอย่างสม่ำเสมอ ในทุกวาระโอกาส

ความสำเร็จนี้มาจากทุกคนในองค์กร ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ปณิธานขององค์กรไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ หากพนักงานไม่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นมา พนักงานจึงเป็นบุคลากรสำคัญที่มติชนต้องดูแลเป็นอย่างดี ทั้งในด้านสวัสดิการและสันติภาพ อาทิ ให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน, ดูแลใส่ใจในด้านสุขภาพ ทั้งการรักษาพยาบาลและประกันชีวิต อีกทั้งได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสัมพันธภาพของพนักงาน เป็นต้น ทั้งยังคงส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้ก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ

ใน **โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม** ซึ่งมติชนได้เข้าร่วมโครงการ กระตุ้นให้พนักงานทุกคนรับผิดชอบต่อสังคม ในการประหยัดพลังงาน

การสร้างพนักงานและองค์กรให้มีคุณภาพจึงเป็นภารกิจแรกที่ตอบสนองให้สังคม

ภารกิจต่อมาคือการมีส่วนร่วมในสังคม มติชนได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ ดนตรีในสวน การสัมมนาของสถาบันต่างๆ ฯลฯ ทั้งในด้านสนับสนุนประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารความรู้ในกิจกรรมนั้นๆ ต่อผู้อ่าน

การรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงาน ก็เป็นอีกพันธกิจหนึ่งซึ่งมติชนเห็นความจำเป็นในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษาของชาติ

ภารกิจที่สำคัญในแต่ละปี คือ การสร้างโครงการต่างๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ **โครงการมติชน 25 ปี** ซึ่งเป็นการระดมทุน 17 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือดี และ **โครงการระดมทุนและหนังสือใหม่มอบให้ห้องสมุดพร้อมปัญญา** เป็นการพัฒนาห้องสมุดเรือนจำ 103 แห่ง โดยร่วมมือกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2549 มติชนได้จัดโครงการ **“มติชน-เครือข่ายเมล็ดไทย จุดประกายปัญญา ปีที่ 2”** เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2548 เพื่อส่งหนังสือไปให้โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 200 โรงเรียน ใน 2 ปี เป็นเงิน 2 ล้านบาท

และในปี พ.ศ. 2550 อันเป็นที่ 30 มติชนได้ตั้งโครงการ **“โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี”** โดยร่วมกับ มูลนิธิ ดร. โกวิท วรพิพัฒน์, มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระดมทุนทั้งเงิน หนังสือ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ครุภัณฑ์ เป็นต้น ไปช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนและยากไร้ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

นอกเหนือจากการประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่ซื่อตรงสุจริตแล้ว มติชนได้ตระหนักถึงพันธกิจที่ต้องตอบแทนสังคม การสร้างบุคลากรและองค์กรให้มีคุณภาพและการสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ แก่สังคม จึงเป็นภารกิจที่มติชนแบกรับไว้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง